



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรภายใน ๕๘๖๒

ที่ อว ๐๖๑๒.๒๓.๐๒/๒๘

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hankuk University of Foreign Studies
สาธารณรัฐเกาหลี

เรียน คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย

ด้วย Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี ได้ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อเข้าศึกษา ณ Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑) โครงการ International Summer Session 2022 ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวนไม่เกิน ๔ คน ไม่จำกัดสาขาวิชา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมีผลการเรียนอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีอยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป โดยในโครงการดังกล่าวนักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๐% ทั้งนี้แล้วนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าห้องพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียม รายละเอียดค่าใช้จ่าย และเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.hufsiss.online/home> หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

๒) โครงการ Fall Semester 2022 ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนไม่เกิน ๔ คน ไม่จำกัดสาขาวิชา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมีผลการเรียนอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีอยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๕ ขึ้นไป โดยนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้แล้วนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าห้องพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียม รายละเอียดค่าใช้จ่าย และเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ <https://exchange.hufs.ac.kr/home> หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

ในการนี้ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้กับนักศึกษาที่สนใจ พร้อมแจ้งชื่อนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ไชลิต)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์



International Summer Session



Fall/Spring Semester